



Liên Danh Vì DÂN

Văn Phòng liên lạc: 14550 Magnolia Ave., Phòng 202, Westminster, CA 92683

Điện thoại liên lạc: 714.706.0411 • Trang Nhà: www.liendanhvidan.com

Ngày 10 tháng 04, 2012

Ô. Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức
Ô. Phan Tấn Ngưu, Trưởng Ban Giám Sát
Ủy Ban Tổ Chức & Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali
Nhiệm Kỳ 2012-2015

phankynhondn@hotmail.com; ngautphan7592@yahoo.com



LS Nguyễn Xuân Nghĩa

Về việc: Trả lời yêu cầu của Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Thủ Ủy Liên Danh Thăng Tiến, về sự kiện Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Thủ Ủy Liên Danh Vì Dân, bị tố giác "đang bị treo bằng hành nghề Luật sư"

Thư hai Ông Phan Kỳ Nhơn và Ông Phan Tấn Ngưu,

Đại diện cho Liên Danh Vì DÂN, chúng tôi gửi thư này đến quý vị vì tôn trọng lời yêu cầu của Ban Tổ Chức Bầu Cử CĐNVQG Nam Cali (BTC-BC) về sự việc nêu trên và nhất là để tránh sự phá hoại, tung tin thất thiệt rằng BTC-BC có sự bao che, làm nơ và giải quyết không công bằng với ứng cử viên vi phạm luật lệ bầu cử.

Trước hết tin đồn cá nhân chúng tôi "bị treo bằng hành nghề luật sư tại California" đã bị "kỳ giả tự do" Nguyễn Phương Hùng tung ra trong cộng đồng nhiều tháng trước khi BTC-BC/CĐNVQG Nam Cali được thành lập. Tuy nhiên, trong suốt thời gian BTC-BC dành cho đồng hương khiếu nại về tư cách đạo đức của các Ứng cử viên (UCV), không một UCV nào đã bị khiếu nại.

Ngày 6 tháng 4, 2012, Ô. Nguyễn Tấn Lạc gửi văn thư chính thức đến chúng tôi yêu cầu "công bố sự việc này một cách công khai và giải thích rõ ràng một cách đầy đủ" nhưng trước khi chúng tôi có thể trả lời một cách công khai và giải thích đầy đủ trong Buổi Tranh Luận do BTC-BC tổ chức vào ngày Chủ Nhật 08/04/2012 tại Châu Đạo Cao Đài California, Ô. Nguyễn Tấn Lạc đã đồng gửi văn thư này đến giới truyền thông báo chí Việt ngữ tại Nam Cali để xin phổ biến và thông báo rộng rãi đến đồng hương tại Nam California qua các trang Mạng. Ngoài việc Liên Danh Vì DÂN và chúng tôi đã tự chế không khiếu nại BTC-BC về việc làm sai nguyên tắc này của Ô. Nguyễn Tấn Lạc mà hậu quả có thể gây tai hại cho cuộc bầu cử CĐNVQG Nam California, chúng tôi đã chuẩn bị trả lời công khai và giải thích rõ ràng đến đồng hương và giới truyền thông Việt ngữ nếu BTC-BC để nghị hầu làm sáng tỏ vấn đề và thỏa mãn thư yêu cầu của Ông Nguyễn Tấn Lạc trong Buổi Tranh Luận 08/04/2012.

Tại Buổi Tranh Luận 08/04/2012, BTC-BC đã dành cho chúng tôi 5 phút để trình bày về vấn đề này. Chúng tôi đã xác định với đồng hương và giới truyền thông Việt ngữ hiện diện rằng chúng tôi hiện vẫn đang hành nghề luật sư, đồng thời, chúng tôi cũng mời mọi người đến tham dự đồng đạo buổi hầu Tòa về vụ kiện Nguyễn Phương Hùng lúc 1g30 trưa ngày 25/04/2011 tại Phòng C31, Santa Ana. Chúng tôi cũng trình bày rằng trong gần 17 năm hành nghề, chúng tôi chỉ phải đối phó với một (1) thân chủ khiếu nại với Luật sư đoàn California. Nếu muốn biết thêm chi tiết, đồng hương có thể vào Trang Nhà Luật sư đoàn California và đánh vào tên chúng tôi, Neil Nghia Nguyen, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi vì thời gian không cho phép tại Buổi Tranh Luận.

BTC-BC đã mạn phép đồng hương dành cho chúng tôi 5 phút để làm sáng tỏ vấn đề chúng tôi bị tố giác "đang bị treo bằng hành nghề Luật sư" trong Buổi Tranh Luận 08/04/2012, nay lại yêu cầu chúng tôi trả lời một lần nữa bằng văn thư chính thức. Chúng tôi đã hết sức tôn trọng những lời yêu cầu chính đáng của BTC-BC để đáp ứng vì chúng tôi cũng rất tôn trọng ý kiến phê bình, thắc mắc chính đáng của đồng hương. Chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng BTC-BC đã hành xử rất công minh, xử sự rất công bình và hiện đang tổ chức rất công chánh bằng mọi khả năng, phương tiện trong điều kiện khó khăn.

Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC-BC về những nỗ lực của quý vị và các tình nguyện viên trong việc tổ chức Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali 2012-2015. Mong rằng BTC-BC không còn phải bận tâm và chúng tôi không còn phải trả lời về vấn đề này hầu có thể dành mọi nhân lực, tài lực, vật lực, phương tiện để cổ cố cho đồng hương đi bầu thật đồng đạo từ 7g sáng đến 7g chiều Chủ Nhật 15/04/2012. Ước mong tất cả mỗi chúng ta cùng:

"ĐOÀN KẾT NHẪM DỰNG LẠI NIỀM TIN
PHÁT TRIỂN ĐỂ NÊU CAO THANH THẾ"

vì chỉ có chúng ta mới có thể tự gây được SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG để tranh đấu hữu hiệu cho các quyền lợi chính đáng cho đồng hương đồng thời góp phần tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Toàn Vẹn Lãnh Thổ cho Việt Nam.

Trân trọng,

Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Thủ Ủy Liên Danh Vì DÂN

Bản sao đồng kính gửi:

- Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Thủ Ủy Liên Danh Thăng Tiến để rõ;
- Giới Truyền thông Việt ngữ để nhờ phổ biến rộng rãi;
- Đồng hương tại Nam California để thông báo.



Richard Đẹp Bù
(Doanh Nhân)



Trần Sơn Hà
(Nhân Sĩ)



James Trương
(Doanh Nhân)



Trần Quốc Ân
(Doanh Nhân)